

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ EA KLY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Eakly, ngày 03 tháng 9 năm 2024

THƯ CẢM ƠN

Kính thưa:

- Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ – Các ban ngành đoàn thể các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn xã Eakly;

- Các doanh nghiệp; các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã Eakly;

- Cấp ủy Chi bộ, Ban tự quản, Ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội các thôn buôn và toàn thể nhân dân các dân tộc trong và ngoài địa bàn xã Eakly;

- Các nghệ nhân, các nghệ sỹ không chuyên, các vận động viên tham gia lễ hội sâu riêng Krông Pắc lần thứ II.

Lễ hội sâu riêng Krông Pắc lần thứ II, năm 2024 đã khép lại.

Cán bộ và nhân dân xã Eakly đã tham gia các hoạt động trong chuỗi 12 sự kiện của Lễ hội đã đạt kết quả theo kế hoạch đề ra, để lại ấn tượng tốt đẹp đến lãnh đạo các cấp, Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên nhân dân trên địa bàn xã và , du khách thập phương đến tham gia lễ hội.

Trong thời gian tổ chức lễ hội trên địa bàn xã cũng có những sự kiện trọng đại đã triển khai nhằm thực hiện chào mừng 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk, tuy công việc rất nhiều đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức người hoạt động không chuyên trách của xã đã nâng cao trách nhiệm để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Từ công tác chuẩn bị các nội dung cho đến tổ chức tham gia các chương trình của Lễ hội đạt kết quả như kế hoạch đã đề ra.

Tôi thay mặt Ban tổ chức xã Eakly tham gia Lễ hội, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của TT Đảng ủy, TT HĐND, tập thể lãnh đạo UBND, TT UBMT, các ban ngành Đoàn thể xã Eakly, sự nỗ lực tham gia nhiệt tình, trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang từ xã đến thôn, buôn, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các vận động viên, diễn viên không chuyên, các CLB, đội nhóm. Đặc biệt là nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã hưởng ứng và cùng chung tay góp phần tham gia tốt các hoạt động tại Lễ hội sâu riêng Krông Pắc.

Cảm ơn sự đồng hành tài trợ ủng hộ kinh phí của quý Công ty, Doanh nghiệp, các cơ sở, hộ gia đình sản xuất kinh doanh, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn xã Eakly đã giúp đỡ kinh phí cũng như góp công sức để xã Eakly tham gia lễ hội thành công đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Nam